

Số: ...29... /BC- HĐQT

Hà Nội, ngày ...16 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng - VVMI xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2020

1. Về Tình hình chung

Năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 toàn cầu, tình hình kinh tế - xã hội tăng trưởng kinh tế theo xu hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao so với các nước trên Thế giới đạt 2,91%, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, mô hình tăng trưởng chuyển dần sang chiều sâu. Tập đoàn và Tổng công ty đều hoàn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Tuy nhiên Công ty vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn. Đầu năm 2020 nhiều trị trường việc làm truyền thống trong ngành điều chỉnh hoặc tạm hoãn kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa và phải đến tháng 10/2020 mới bắt đầu được duyệt và triển khai thực hiện do vậy rất thiếu việc làm; Mặt khác giá cả vật tư biến động tăng (thép, xi măng, gạch...); Ngân hàng cắt giảm hạn mức vay và nâng mức lãi suất; Thiếu nhân lực thi công; Mặt bằng chậm ...

Mặc dù có rất nhiều những khó khăn nhưng Công ty cũng có nhiều thuận lợi như tập thể CBCNV Công ty đã quyết tâm nỗ lực phấn đấu nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, sự phối kết hợp giữa các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công cộng với sự chỉ đạo kịp thời cụ thể của Đảng bộ, HĐQT với bộ máy điều hành quản lý của Công ty nên đã đạt được những kết quả của một số mặt quản lý.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm giúp đỡ động viên kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, các đơn vị trong Tổng công ty và các bạn hàng

truyền thông giúp Công ty đã vượt khó hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và các mặt công tác khác.

2. Về nhân sự HĐQT

Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu một số thành viên Hội đồng quản trị do các thành viên kết thúc nhiệm kỳ 2015 -2020:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu là TV HĐQT
1	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020
2	Trịnh Hoàng Nam	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	29/6/2020
3	Ông Lê Anh Xuân	Thành viên HĐQT, TP KTAT	29/6/2020

3. Kết quả SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	60.000	78.181	130
2	Nộp thuế (phải nộp)	Tr đồng	2.275	1.804	79,3
3	Lợi nhuận trước thuế	“	100	101	101
4	Trả cổ tức trên VDL 10,197 tỷ đồng	%	0	0	
5	Lao động trong danh sách	Người	57	52	91
6	Tiền lương BQ	Đ/ng/thg	5.700.000	5.482.365	96,18
7	Ăn ca	Đồng/công	20.000	20.000	100

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận định đúng tình hình khó khăn của thị trường, nhận diện được những thách thức, bất lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặt khác lại chịu ảnh hưởng chung tình hình dịch Covid-19 trên toàn Thế giới. Trên cơ sở đó, bằng sự cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích cao nhất của Công ty, quyền lợi của cổ đông, HĐQT cùng BĐH với thái độ làm việc nghiêm túc và rất nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, đã có sự cố gắng lớn trong công tác tìm kiếm thị trường và chỉ đạo, giải quyết những khó khăn kịp thời đầy nhanh tiến độ thi công, chất lượng công trình đảm bảo. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 hoàn thành theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

4.1. Đánh giá về chấp hành pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Trong năm 2020 HĐQT đã hoạt động tuân thủ điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty, chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, chấp hành các quy chế quản lý của Công ty đã ban hành và các quy định của pháp luật trong quản lý

sản xuất kinh doanh. Định kỳ HĐQT tổ chức 03 kỳ họp tại trụ sở Công ty để kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho Công ty, ban hành các nghị quyết, quyết định để bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện.

4.2. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, đã đưa ra các quyết định phù hợp, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát của ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của các cổ đông, cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Công ty. Chỉ đạo việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt bắc TKV- CTCP.

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát trong các hoạt động, các thành viên HĐQT đã tích cực quan tâm đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các định hướng phù hợp trong điều kiện khó khăn chung của thị trường xây lắp.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Công ty trong việc đề ra các chủ trương để khuyến khích tìm kiếm việc làm, đẩy nhanh tốc độ nghiệm thu thanh toán với các chủ đầu tư, quyết toán nhanh chóng với các đơn vị thi công trong Công ty, quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ máy điều hành. Các kiến nghị, đề nghị của ban điều hành Công ty đã được HĐQT xem xét giải quyết kịp thời.

4.3 xây dựng và ban hành các văn bản quản lý

- Căn cứ quyền hạn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2020 Hội đồng quản trị tổ chức 06 kỳ họp HĐQT tại Công ty để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020 đề ra, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm, đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch, giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất, công nợ, tài chính và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định của HĐQT đều được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

Trong năm 2020 HĐQT đã quyết định và giải quyết các nội dung cơ bản sau:

Triển khai tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 29/6/2020, giao kế hoạch và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho Công ty.

Giải quyết kịp thời những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty, quy định các vấn đề liên quan quản lý điều hành của Công ty, điều chỉnh quy hoạch cán bộ năm 2020, thông qua và bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền, phê duyệt và ban hành sửa đổi các quy chế hoạt động của Công ty...

Rà soát sửa đổi bổ sung ban hành các quy chế: Quy chế khoán quản lý công nợ.

102
ĐNG
Ở P
JVA
V
1NH

4.4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty thực hiện kế hoạch 2020:

Trong năm 2020, Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty đã có các giải pháp trong tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời xử lý vướng mắc khó khăn trong quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động và đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Ban điều hành Công ty đã chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty; tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Tổng Công ty.

*** Đánh giá chung công tác quản lý điều hành năm 2020:**

Năm 2020, Với tình hình khó khăn của thị trường, những thách thức, bất lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo đã có sự cố gắng lớn trong công tác tìm kiếm thị trường và chỉ đạo, giải quyết những khó khăn kịp thời đẩy nhanh tiến độ thi công, chất lượng công trình đảm bảo. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4.5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của các thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT có tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm 2020 các thành viên HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty đã thực hiện chức trách nhiệm vụ tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Quy chế quản lý của Tổng Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT, chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết HĐQT.

- Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty đã chủ động, tích cực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thành viên HĐQT kiêm Đội trưởng thi công được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty đã có nhiều cố gắng đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

4.6 Thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua về việc kế hoạch mức chi trả phụ cấp trách nhiệm thành viên HĐQT, BKS là: **Không đồng**

Công ty thực hiện chi trả thù lao năm 2020: **Không đồng**

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, nhận định cũng là một năm khó khăn, HĐQT Công ty chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH
1	Doanh thu	1000 đồng	63.000.000
2	Nộp ngân sách NN	“	2.095.000
3	Lợi nhuận trước thuế	“	0
4	Trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	0
5	Lao động bình quân	Người	144
	<i>Trong đó: LĐ trong danh sách</i>	“	52
6	Tiền lương BQ trong danh sách	Đ/ng/thg	5.700.000

2. Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các nghị quyết, quyết định trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Phân đầu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản mà đại hội cổ đông năm 2021 đề ra.

- Tối thiểu mỗi quý HĐQT họp một lần vào thời gian sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

- Nội dung họp kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý trước, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo, định hướng việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, giải quyết các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn có thể họp bất thường để giải quyết những nội dung cần thiết theo đề nghị của bộ máy điều hành.

- Điều hành, chỉ đạo Công ty tập trung vào những vấn đề trọng yếu sau:

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

+ Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường việc làm, nghiên cứu đề xuất cơ chế phù hợp để phát huy tối đa khả năng tìm kiếm việc làm của mọi cán bộ công nhân viên trong Công ty.

+ Đề nghị với Tổng Công ty tạo điều kiện để Công ty được thi công các công trình xây dựng trong Tổng công ty.

+ Ưu tiên tối đa công việc của các đội sản xuất cho lực lượng lao động trong danh sách, có kế hoạch điều động lao động giữa các đơn vị trong Công ty để đảm bảo việc làm, thuê lao động thời vụ một cách hợp lý.

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thu hồi vốn nhanh để giảm chi phí lãi vay ngắn hạn.

+ Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên trong Công ty.

+ Bám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD để kịp thời có các giải pháp điều hành về tài chính, cân đối hài hòa lợi ích của các cổ đông và thu nhập của người lao động nhằm ổn định lực lượng lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của ban điều hành, bảo toàn và phát triển vốn.



+ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ. Bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Công tác tái cơ cấu

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp xếp các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc về việc thoái vốn Công ty năm 2018-2020.

4. Công tác cán bộ

- Căn cứ vào quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, tiếp tục có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ trong diện quy hoạch và phát hiện những cán bộ có năng lực để tiếp tục bổ sung vào quy hoạch, đảm bảo tính kế thừa, đủ số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Chú trọng đến công tác tổ chức bộ máy quản lý tinh giảm gọn nhẹ, tái cấu trúc lao động toàn Công ty theo hướng tăng năng suất lao động.

Kính thưa các quý vị cổ đông, các quý vị Đại biểu!

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục cùng cố năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2021.

Rất mong được sự tham gia góp ý của Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các đơn vị phòng ban
- Lưu HĐQT, VP

